



VŨ THƯ

Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030", công tác KTGS trong Đảng bộ huyện Vũ Thư có nhiều đổi mới, góp phần phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân xã Tân Lập (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

Mở rộng giám sát

Theo bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tự Tân: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án số 03, trong chương trình KTGS năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã, ngoài cuộc kiểm tra 4 nội dung, căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi đã xây dựng thêm một số cuộc KTGS, trong đó đặc biệt chú trọng mở rộng giám sát để ngăn ngừa vi phạm. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng và thực hiện 3 cuộc giám sát, trong đó chú trọng việc giám sát cấp ủy viên cùng cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát chế độ sinh hoạt đảng của các chi bộ.

Ông Trần Đức Hình, Bí thư Chi bộ thôn Phù Sa cho biết: Tháng 6/2023, UBKT Đảng ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng tại Chi bộ. Qua giám sát đã giúp chúng tôi nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót từ đó có biện pháp khắc phục để việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng của Chi bộ ngày càng tốt hơn. Đây cũng là tiền đề để Chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôi thấy các cuộc giám sát như này rất hiệu quả và nên được tiến hành thường xuyên.

Tại xã Minh Khai, năm 2023, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã xây dựng 3 cuộc giám sát. Ngoài chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giám sát chế độ sinh hoạt đảng của các chi bộ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã còn tập trung giám sát việc sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học

sinh đối với 3 chi bộ nhà trường. Theo ông Nguyễn Xuân Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Đây là nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nên việc triển khai thực hiện thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Năm 2023, cấp ủy huyện đã thực hiện 5/3 cuộc giám sát (đạt 166% kế hoạch); UBKT hai cấp trong huyện đã thực hiện 43 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện những điều đảng viên không được làm... Thông qua giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát hiện và ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Cùng với việc tăng cường, mở rộng giám sát, 100% đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung: việc tổ chức thực hiện thu, chi tài chính ngân

sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội đối với đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy và một số cán bộ, đảng viên có liên quan, trong đó phần lớn các đảng ủy đều hoàn thành kiểm tra đủ 4 nội dung. Các kết luận kiểm tra đều được công bố công khai trước đảng bộ, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản và chính sách xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tự Tân cho biết: Các nội dung kiểm tra đều là những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vì vậy việc triển khai thực hiện kiểm tra thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm. Điển hình như trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã thời gian qua, qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra các thiếu sót, khuyết điểm như: công tác kiểm tra, phát hiện những sai phạm về sử dụng đất đai trong nhân dân của chính quyền xã có lúc có nơi chưa kịp thời, còn một số hộ dân tự lấn chiếm, chuyển đổi và xây dựng các công trình sai quy định của pháp luật. Trong năm 2022 và 2023 còn 4 hộ sai phạm, UBND xã đã lập biên bản, trong đó 1 hộ tự tháo dỡ, 3 hộ chuyển sang nhà tạm.

Ngoài cuộc kiểm tra 4 nội dung, cấp ủy, UBKT các cấp còn chú trọng kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên

khí có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện xác minh tài sản thu nhập. Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đến mức cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 03 ở Vũ Thư đã góp phần nâng nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Cấp ủy huyện và cơ sở đã quan tâm chỉ đạo tăng số lượng các cuộc KTGS, tăng số tổ chức đảng được KTGS so với cùng kỳ năm trước, trong đó số cuộc KTGS tăng 17%; số tổ chức đảng được KTGS tăng 55%. Trong 6 tháng cuối năm 2023, đảng ủy khối xã đã bố sung 12 cuộc KTGS đối với 12 cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; UBKT đảng ủy 24 xã đã bố sung thực hiện 24 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đối với 55 chi bộ trực thuộc và 6 đảng viên. Qua đó góp phần tăng cường bộ chế hóa mục tiêu mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm của cá nhân cấp ủy viên có liên quan trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ĐÀO QUYN

Điểm sáng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Bám sát địa bàn, nắm chắc quân số, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia nhập ngũ, những năm qua, Quỳnh Phụ không chỉ hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao tuyển quân mà còn là địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quỳnh Phụ được coi là điểm sáng trong công tác tuyển quân của tỉnh.



Thanh niên huyện Quỳnh Phụ tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

tác rà soát, nắm nguồn được Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn rất chú trọng. Thường tá Nguyễn Ngọc Công, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Năm nay, công tác tuyển quân gặp nhiều khó khăn do thanh niên làm ăn xa, đi học tại các trường đại học, cao đẳng nhiều nên nguồn nhập ngũ giảm so với năm 2023 khoảng 15%, trong khi chỉ tiêu giao lại tăng 17 công dân. Do vậy, để bảo đảm đủ quân số, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện có các văn bản chỉ đạo yêu cầu hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tập trung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể đến từng gia đình động viên con em hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhờ đó, tỷ lệ công dân đến khám sơ tuyển và khám tuyển cao.

Trong các đợt sơ khám tại xã, thị trấn và khám tuyển tại huyện, công tác khám sức khỏe được thực hiện chặt chẽ theo quy trình. Ông Nguyễn Thọ Thứ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, nhân viên bộ phận y tế thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 16 giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt chú trọng vấn đề về thị lực và các chuyên khoa. Trong quá trình khám, các phòng khám thị lực, nội, ngoại và da liễu... đều phải bám sát cách thức cho điểm theo quy định. Đến nay, qua tổng hợp khám tại huyện, có 717 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. Căn cứ kết quả sau khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các địa phương gửi danh sách về Ban CHQS huyện và có biện pháp quản lý chặt chẽ để phục vụ cho công tác tham nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

NGUYỄN CƯỜNG

1 xã có 7 lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Những ngày đầu tháng 12/2023, trong căn nhà nhỏ của em Vũ Trung Kiên ở thôn Thái Thuận, xã An Thái luôn rộn rã tiếng cười nói của bà con lối xóm và người thân trong gia đình khi em vừa hoàn thành khám tuyển tại huyện và đủ điều kiện tham gia nhập ngũ. Trước ngày khám sơ tuyển tại xã, Kiên là 1 trong 7 thanh niên của xã đã viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ. Chia sẻ với chúng tôi, Kiên cho biết: Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội và các chú, các bác của em từng tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, vì vậy em luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã có nguyện vọng trở thành một người lính. Đây là môi trường rất tốt để em được rèn luyện nên em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vui mừng vì cháu nội

đủ sức khỏe để nhập ngũ, ông Vũ Xuân Thủy tâm sự: Thế hệ chúng tôi đã từng vào sinh ra tử nên hiểu được giá trị của độc lập, tự do, thấy cháu xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tôi rất phấn khởi. Gia đình mong muốn cháu sẽ sớm trưởng thành và đóng góp nhiều cho quê hương, đất nước.

Cùng với Kiên, xã An Thái còn có 6 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trần Tuấn Nghĩa cho biết: Sau khi có kế hoạch tuyển quân năm 2024, địa phương đã tổ chức rà soát, nắm quân số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thanh niên làm ăn xa, đang học trong các trường đại học, cao đẳng, học nghề... tổ chức tuyên truyền, vận động trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn; phối hợp với các tổ chức đoàn thể đến các gia đình tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nhờ đó đoàn viên, thanh niên

trong xã nêu cao trách nhiệm, chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong tổng chỉ tiêu huyện giao cho xã 8 công dân nhập ngũ thì có tới 7 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo thống kê của Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ, đợt tuyển quân năm 2024 toàn huyện có 89 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cùng với An Thái, nhiều địa phương có số công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ cao, từ 3 - 5 thanh niên như An Cầu, Đồng Tiến, An Ấp, An Khê, An Tràng... Điều đó thể hiện tinh thần yêu nước của những người con quê hương Quỳnh Phụ.

Nâng cao chất lượng tuyển quân

Năm 2024, huyện Quỳnh Phụ được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân 419 công dân, trong đó quân đội chỉ 377 công dân, công an 42 công dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, công

Vất vả vì không có lương hưu

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách BHXH, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi về già. Lương hưu giúp người cao tuổi chủ động được kinh tế, bảo đảm cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay còn rất nhiều người không có lương hưu nên cuộc sống còn vất vả.

Năm nay gần 70 tuổi, cuộc sống của bà Đặng Thị Thơm, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng phụ thuộc hoàn toàn vào mấy sào ruộng. Quanh năm làm lụng lam lũ cũng chỉ trồng cây vào hạt thóc, củ khoai, gần như không có thu nhập gì thêm nên cuộc sống rất vất vả. Bà Thơm chia sẻ: Tuổi già mà không có lương thì khổ lắm. Như vợ chồng tôi, tuổi đã cao, giờ sức khỏe lại yếu, có chịu khó chăn nuôi, trồng trọt thì thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Con cái thì ở xa, chúng nó cũng phải lo cho gia đình riêng. Nói là ở quê nhưng cũng phải chi tiêu đủ thứ, nà là ma chay, cưới hỏi. Không có lương, vất vả lắm.

Không có lương đồng nghĩa với không thể chi được tài chính. Ngoài những chi phí sinh hoạt hàng ngày còn phải lo có tiền phòng thân khi không may ốm đau, bệnh tật. Bởi vậy, cuộc sống của những người không có chế độ hưu trí sẽ trở nên vất vả lúc tuổi già. Ông Đặng Huy Thăng, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng cho biết: Tôi thấy hầu hết cuộc sống của những người có lương hưu rất an nhàn và yên tâm. Đóng lương dù ít, dù nhiều nhưng nó là nguồn tài chính cố định và bền vững, bảo

đảm duy trì cuộc sống. Người không có lương thì vất vả lắm, cái gì cũng phải lo, chi tiêu đủ thứ nhưng nhiều khi chẳng biết lấy tiền ở đâu ra. Nhiều người thì còn nhờ cậy được con cái nhưng như tôi đây con cái cũng còn rảnh rỗi và nên hai vợ chồng già cũng phải cố gắng nỗ lực và xoay sở. Ở tuổi như chúng tôi, nếu có đồng lương hưu thì tốt biết mấy.

Trái ngược với cuộc sống của bà Thơm, ông Thăng, bà Phí Thị Hương cũng ở xã Hà Giang lại có cuộc sống về già sung túc và an nhàn nhờ có lương hưu. Trước đây, bà Hương tham gia BHXH bắt buộc, đến tuổi nghỉ hưu, do chưa đủ điều kiện hưởng, bà tham gia BHXH tự nguyện, đóng góp cho số năm còn lại theo quy định. Hiện nay, bà đang hưởng mức lương gần 2 triệu đồng/tháng. Số tiền này đối với một người tuổi cao sống ở nông thôn như bà thì đó là một khoản tài chính rất cần thiết để bảo đảm cuộc sống.

Bà Hương tâm sự: Dù ở nông thôn hay thành thị, tuổi cao mà không có nguồn thu nhập thì vất vả và lắm. Tôi sống ở quê thế thì hàng ngày còn phải lo có tiền phòng thân khi không may ốm đau, bệnh tật. Bởi vậy, cuộc sống của những người không có chế độ hưu trí sẽ trở nên vất vả lúc tuổi già. Ông Đặng Huy Thăng, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng cho biết: Tôi thấy hầu hết cuộc sống của những người có lương hưu rất an nhàn và yên tâm. Đóng lương dù ít, dù nhiều nhưng nó là nguồn tài chính cố định và bền vững, bảo

nếu không may ốm đau, bệnh tật.

Ông Chu Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Hà Giang cho biết: Để công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn đạt kết quả tốt, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT với thành phần gồm các đồng chí là lãnh đạo UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí trưởng thôn. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp với ngành BHXH cũng như các tổ chức dịch vụ thu để làm tốt công tác tuyên truyền đưa nhiều hình thức. Thông qua các cuộc họp thôn, thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cũng như phát tờ rơi để nhân dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT. Thời gian qua, Đảng ủy xã Hà Giang đã ban hành nhiều nghị quyết về việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Chính vì vậy, địa phương luôn duy trì được số lượng người tham gia BHXH, BHYT, vượt chỉ tiêu UBND huyện giao.

Về già, ai cũng mong bản thân mình có sức khỏe, tự chủ được tài chính và không làm phiền đến con cái. Sẽ là rất vất vả và khó khăn nếu hết tuổi lao động mà không có lương hưu. Việc tham gia BHXH tự nguyện chính là lựa chọn tối ưu nhất để có lương hưu và thể BHYT, làm chỗ dựa vững chắc cho người lao động khi về già.

ĐỖ HỒNG ANH



Bà Phí Thị Hương ở xã Hà Giang (Đông Hưng) có cuộc sống an nhàn và yên tâm nhờ có lương hưu.